

Đồng chí Hoàng Quốc Việt người xây móng, đặt nền cho ngành Kiểm sát

Nằm trong chuỗi những hoạt động do VKSND tối cao tổ chức nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt và 60 năm ngày thành lập ngành KSND, Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân” đã được diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh, quê hương của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Tại Hội thảo này, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với cách mạng, đặc biệt là với ngành KSND; những giá trị tư tưởng đồng chí Hoàng Quốc Việt để lại cho ngành KSND, qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành; tiếp tục thực hiện những huấn thị và quan điểm chính trị của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong thời gian giữ cương vị Viện trưởng đầu tiên của VKSND tối cao.

4 bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động của đồng chí Hoàng Quốc Việt

Phát biểu tham luận tại Hội thảo với tư cách nguyên cán bộ ngành KSND, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng – nguyên Viện trưởng VKSND tối cao (giai đoạn 2007 – 2011) đã nêu lên 4 bài học kinh nghiệm mà đồng chí đúc rút được từ cuộc đời hoạt động của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Cụ thể: đồng chí Hoàng Quốc Việt là người cộng sản kiên định lý tưởng cách mạng; người lãnh đạo có tầm chiến lược, sâu sát với thực tiễn; luôn gần dân, sát dân, làm việc hết mình vì quyền và lợi ích của nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống liêm khiết, giản dị, không màng danh lợi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng chí là nhà lãnh đạo tiêu biểu của

ta về hình ảnh một đảng viên trung kiên, bất khuất; không nề hy sinh, gian khổ; liêm khiết, giản dị, chân thành, khoan dung, độ lượng, được nhân dân, cán bộ và đảng viên tin yêu.

“Chúng tôi nghĩ rằng, chính vì tài năng và đức độ của đồng chí Hoàng Quốc Việt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã tin cậy giao cho đồng chí làm Viện trưởng VKSND tối cao - một thiết chế rất mới, lần đầu tiên được hiến định trong lịch sử nước ta theo Hiến pháp năm 1959, có vai trò, chức năng cực kỳ quan trọng trong Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công dân, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Và chính ở cương vị này, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với việc xác lập vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong thể chế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xứng đáng với sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,



Quang cảnh Hội thảo khoa học.

Ảnh: P.V

khẳng định, đồng chí Hoàng Quốc Việt là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1925, trong suốt gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí

sát từ những ngày đầu mới thành lập. Trong suốt 16 năm liên giữ cương vị Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã có những cống hiến đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành KSND. Đồng chí là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên cường trên mặt trận bảo vệ pháp chế. Những tư tưởng, những bài học kinh nghiệm quý báu mà đồng chí để lại có giá trị to lớn và vẫn còn nguyên tính thời sự cho ngành KSND, cho lớp lớp thế hệ cán bộ Kiểm sát hôm nay và mai sau.

Đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh, những lời huấn thị của đồng chí Hoàng Quốc Việt như “Ngành Kiểm sát chúng ta là một ngành công tác chính trị”, “Người cán bộ Kiểm sát phải có đạo đức trong sáng như pha lê”, “Muốn làm tốt công tác kiểm sát phải có tri thức khoa học nhất định”... trong bối cảnh hiện nay càng thấy rõ hơn nhân quan chính trị sắc bén, trái tim dũng cảm, kiên trung và tấm lòng nhân hậu vì Đảng, vì dân của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Với việc tổ chức Hội thảo ý nghĩa này, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng, đây là dịp để tri ân công lao to lớn mà đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đóng góp cho Ngành, đồng thời là dịp để nhìn nhận dưới góc độ khoa học cho thật sâu, thật sắc những quan điểm,

tư tưởng, bài học kinh nghiệm quý báu mà đồng chí để lại cho Ngành và cho đời.

Tấm gương mẫu mực cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát noi theo

Trong Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng nêu rõ, đồng chí Hoàng Quốc Việt là người chiến sĩ cộng sản kiên cường của Đảng và nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như sau khi hòa bình lập lại, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã hoàn thành xuất sắc nhiều sứ mệnh do Đảng, Nhà nước giao phó, trong đó có 16 năm liên tục giữ cương vị Viện trưởng VKSND tối cao từ ngày ngành KSND thành lập năm 1960.

Hội thảo nhận được 23 tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các học giả trong và ngoài ngành KSND. Trên cơ sở các tham luận, Hội thảo đã tập trung bàn luận những nội dung chính, gồm: Đồng chí Hoàng Quốc Việt là người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, là nhà lãnh đạo tiên bối của Đảng và cách mạng Việt Nam; đồng chí Hoàng Quốc Việt là Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát noi theo...

VĂN TÌNH - VŨ CẢNH



Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đại biểu tham quan nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Ảnh: P.V

Đảng ta, có tầm nhìn chiến lược và tài tổ chức, rất giàu kinh nghiệm và giỏi vận động quần chúng. Ở vị trí công tác nào, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng rất sâu sát thực tế, hòa mình vào nhân dân, dựa vào nhân dân, gần bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đã để lại trong nhân dân

Trung ương Đảng và nhân dân” – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định.

Người xây móng, đặt nền cho ngành Kiểm sát

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

Hoàng Quốc Việt đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó đảm nhiệm nhiều trọng trách; và một trong những trọng trách ấy là trên cương vị Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt là Viện trưởng đầu tiên của VKSND tối cao, là người xây móng, đặt nền cho ngành Kiểm